

สรุปข่าว สธ.ประจำวันที่ 15 กันยายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ เดอะเนชั่น เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ เดอะเนชั่น แนวหน้า	โรคติดเชื้อไวรัสซิกา -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กำชับผู้ตรวจราชการ สธ. ทุกเขต ย้ำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกจังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่ดำเนินมาตรการ 3 เก็บ ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงฯ ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการเอาผิดผู้ที่ปล่อยปลดละเลยไม่ดูแลบ้านหรือพื้นที่ของตนเอง เป็นแหล่งกำเนิดยุง หรือแหล่งก่อโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น ทุกคนต้องรับผิดชอบในบริเวณของตัวเอง โรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคระบาดจะทุเลาได้ หากมีความรับผิดชอบ ทุกอย่างก็จะดีขึ้น -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค คุณเข้มไวรัสซิกา สั่งยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของกรมควบคุมโรค เป็นระดับ 2 จะมีการตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ และ ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของระบบบัญชาการณพร้อมเพิ่มกำลังคนเฝ้าระวังอีก10% ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยเพิ่มทั้งใน-ต่างประเทศ ห่วงหน้าฝนส่งผลลูกน้ำยุงลายเพิ่มเสี่ยงแพร่กระจายโรค -เสนอข่าว มาเลเซีย พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่ 2 ราย เป็นสตรีมีครรภ์ วัย 35 ปี เพิ่งเดินทางไปสิงคโปร์เมื่อขณะอีกรายเป็นที่สาวของเธอ วัย 39 ปี ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมน้องสาว ทำให้มาเลเซียมีผู้ป่วยติดเชื้อรวมทั้งหมด 6 ราย -เสนอข่าว จีน พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในมณฑลเหอหนาน เป็นรายแรก ส่งผลให้จีนมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาแล้วทั้งหมด 23 คน
เว็บไซต์ Hfocus	ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -เสนอข่าว แชร่วอนในโลกออนไลน์ ผู้ใช้ facebook ชื่อ Phattar Zai Sangkara ได้โพสต์คำร้องหาพยาบาลของแม่ที่ใช้สิทธิ 30 บาทโซวไบเสิร์จคำรักษาพยาบาลของแม่ใช้สิทธิรักษาจาก 9.2 หมื่นบาท จ่ายส่วนที่สิทธิไม่ครอบคลุม 5.8 พันบาท ระบุเป็นโครงการที่ดี ช่วยเพื่อนมนุษย์มีสวัสดิการ มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสิทธิประชาชน ไม่ต้องบากหน้าไปร้องขอให้ได้รับการฟรี ผากถึงคนต่อต้านขอให้คิดด้วยหัวใจ
เว็บไซต์ Hfocus	ปัญหาการบริหารงานสสจ.อ่างทอง -เสนอข่าว จากกรณีชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดอ่างทอง ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อขอให้ส่งตัว นพ.ทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองกลับกระทรวงสาธารณสุขนั้น นพ.ทรงวุฒิ กล่าวว่า พร้อมย้ายออกจากตำแหน่ง หากผู้บริหาร สธ.มองเป็นทางออกที่ดี ระบุต้นเหตุเกิดจากการทำงานมุ่งปฏิรูปโครงสร้าง การบริหาร การเงินการคลัง ตามนโยบายจนส่งผลกระทบต่อ มีคนไม่พอใจ พร้อมแจ้งกรณีการตั้ง รอง นพ.สสจ. ยืนยันไม่ได้จำกัดสิทธิ์ แต่เลือกผู้ที่มีความเหมาะสมมากกว่า
แนวหน้า สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ มติชน	ปฏิรูประบบมาตรฐานแห่งชาติ -เสนอข่าว นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ซึ่งมีนายสมคิดจาดตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่าในการประชุมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างระบบมาตรฐานแห่งชาติ โดยเสนอให้ปรับเพิ่มขอบข่ายและบทบาทของกมช.และยกระดับสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สมช.) ที่ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับสำนักในสังกัด สมอ.ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรม โดยระยะแรกให้อยู่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปก่อน โดย สมช.จะรับโอนภารกิจการรับรองระบบงานจาก 4 หน่วยงานมาดูแลทั้งหมด โดยรับโอนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยที่ สมช.ทำหน้าที่รับรองระบบงานให้แก่หน่วยงานรับรองมาตรฐานทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อความเป็นเอกภาพของหน่วยงานการรับรองระบบงานแห่งเดียวของประเทศ หรือ Single National Accreditation Body จากปัจจุบันยังขาดเอกภาพหลายส่วนไม่มีการบูรณาการ
เว็บไซต์ Hfocus	ข้อเสนอปฏิรูปแพทยสภา -เสนอข่าว ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า แพทยสภาจำเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างจริงจัง โดยควรเปิดให้ภาคประชาชนเข้าไปเป็นกรรมการ รวมทั้งทำตัวให้เป็นองค์กรวิชาชีพที่เป็นกลางอย่างแท้จริง เป็นที่พึ่งของประชาชน ไม่ใช่ทำตัวเป็น Labour Union คอยปกป้องฝ่ายเดียวกัน

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ต้นนวดไทยสู่มรดกโลก</p> <p>-เสนอบทความ วิชั่น'รัฐ ...ต้น'นวดไทย'สู่มรดกโลก? ชื่นชม"วิชั่น" อंकกว้างไกลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของ "นวดแผนโบราณ" ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยแท้ โดยการกำหนดเป็นนโยบาย มอบให้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการผลักดันนำขึ้นจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพื่อให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพอย่างป็นรูปธรรม นอกจากจะสร้างชื่อเสียงประเทศชาติแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมวิชาชีพอันเป็น คุณประโยชน์ที่ส่งผลดีแก่ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอีกด้วย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ตรวจสารพิษ</p> <p>-เสนอภาพข่าว น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข นำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พิษวิทยา เพื่อใช้ตรวจ วิเคราะห์สารเคมีในผัก-ผลไม้ และสารกำจัดศัตรูพืช แห่งแรกในประเทศไทย ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ. นนทบุรี</p>
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>ปลิมเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-แจ้งว่ามีการปลอมเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข โดยมีข้อความว่า"แชร์หนัก ๆ ช่วยยายวัย 90 ปี นอนขอทาน ไร้คน ช่วย"</p>
ข่าวสด เดลินิวส์	<p>หลายคลินิกเถื่อน</p> <p>- เสนอข่าว ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข บุกจับคลินิกเสริมความงามเถื่อนชื่อพี พี แคร่ คลินิก ม.5 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พบเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก 2 คน และแพทย์หญิง 1 คน มีคนไข้เข้ารับบริการ 1 คน ตรวจสอบด้านในพบเครื่องมือแพทย์สำหรับเสริมความงาม และยาจำนวนมาก ตรวจสอบพบไม่มีใบอนุญาตประกอบการใดๆ จึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมนำยาทั้งหมดไปตรวจสอบ และขยายผล หาตัวเจ้าของคลินิกเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>
สยามรัฐ	<p>ขนมไหว้พระจันทร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพร วงษ์สุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขนมไหว้พระจันทร์มีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลัก และยังมีน้ำมัน น้ำเชื่อมเมื่อมาผสมกับไส้ต่างๆ จึงเป็นขนมที่ให้พลังงานสูงมาก ขนมไหว้พระจันทร์ ขนาดปกติ 1 ชิ้น น้ำหนัก 166 กรัม ให้พลังงานถึง 614-772 กิโลแคลอรี ซึ่งสูงกว่าข้าวผัดหมู ผัดไทยกุ้งสด ข้าวผัด กะเพราไก่ไข่ดาว หรือเส้นใหญ่ผัดซีอิ้ว 1 จาน และแม้จะตัดแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ก็ยังให้พลังงานถึง 96-120 กิโล แคลอรี ส่วนขนมไหว้พระจันทร์ชิ้นเล็กให้พลังงานแตกต่างกันตามชนิดของไส้ ในหนึ่งวันเมื่อกินขนมไหว้พระจันทร์ ไปแล้วควรเลี่ยงขนมหวานอื่นๆและควบคุมปริมาณการกิน โดยแบ่งกินเป็นชิ้นเล็ก เพื่อไม่ให้ได้รับพลังงานเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักเพิ่ม อ้วนลงพุงและเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ตามมา ทั้งนี้ ต้องดูวันผลิต หรือวันหมดอายุ สังเกตกลิ่น-สีขนมว่าผิดปกติหรือไม่ หากมีกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไป ควรดบริโภคทันที</p>
ข่าวสด,ไทยรัฐ,ไทยโพสต์,คมชัดลึก,โพสต์ทูเดย์	<p>เตือนสไลม์อันตราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก แถลงเตือนกรณีมีเด็กหญิงป่วยติดเชื้อมีในกระแสเลือดจากการเล่นสไลม์หรือน้ำลายเอเลี่ยน เบื้องต้นยังไม่ทราบว่า ติดเชื้อจากการเล่นของเล่นดังกล่าวจริงหรือไม่ ระบุมีสอนทำสไลม์ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้าง อาจจะมีส่วนผสมของสารบอแรกซ์ และกาว เพื่อทำให้ของเล่นมีความเหนียวนุ่ม ถือว่าอันตรายหากเล่นแล้วเข้าตาหรือกินเข้าไป โดยตัวกาวก็มีสารระเหยเป็นอันตรายต่อผิวหนังและทางเดินหายใจ หากสูดดมเข้าไปจะมีผลต่อสมอง และอาจทำให้ไตอักเสบได้</p> <p>นอกจากนี้ยัง พบว่า มีวางขายสไลม์กันบริเวณหน้าโรงเรียน เด็กซื้อเล่นกันเองได้โดยง่าย ไม่ทราบว่ามีเครื่องหมาย มอก.หรือไม่ ถ้าไม่มีก็จับกุมได้ทันที หรือถ้ามี มอก. เป็น มอก.จริงหรือไม่ เพราะการผลิตของเล่นเด็กนั้น มีการกำหนดสารต่างๆ ที่นำมาผลิต ต้องไม่เป็นสารอันตราย เช่น สารตะกั่ว ขณะนี้ทาง สคบ. เข้าตรวจสอบของเล่นต่างๆ พวกนี้แล้วว่ามีผลหรือไม่ และจะควบคุมได้หรือไม่</p>
ทีวีช่อง 9	<p>สมุนไพรร้อย</p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวได้รับการแชร์ข้อมูลว่า การนำมะนาว-กานพลู มาวางไว้จะไล่ยุงได้จริงหรือไม่ ซึ่งได้สอบถาม นักวิชาการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ให้ข้อมูลว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะกลิ่นของกานพลูหรือ กลิ่นน้ำมันจากมะนาว นั้นสามารถไล่ยุงได้เฉพาะในบริเวณเล็กๆ แคบๆ ซึ่งหากนำมาใช้ไล่ยุงจะต้องใช้ในปริมาณ มากๆ โดยนำมาทาที่ผิวของคนจะดีกว่าไม่ใช่แค่วางไว้ นอกจากนี้ กลิ่นของสมุนไพรร้อยชนิดนั้นไล่ยุงได้ แต่ไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สามารถฆ่าตัวตุง เช่น มะนาว ตะไคร้หอม ขิง ข่า กระเพรา โหระพา นำมาสกัดบรรจุขวดแล้วฉีดพ่นตามร่างกาย สามารถช่วยไล่ยุงได้ และได้ยังแนะนำวิธีทำตะไคร้หอมไล่ยุงอย่างง่ายไว้ใช้ในบ้านได้อีกด้วย นอกจากนี้ในรายการยังเสนอคำแนะนำมาตรการ 3 เก็บ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สามารถป้องกัน 3 โรคของสธ.ด้วย
มติชนออนไลน์	เด็กสองเพศ -เสนอข่าว นางคุณัญญา เบจมาศ อายุ 45 ปี ชาว ต.วังพิรุณ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นำน้องลูกหิน อายุ 10 ปี บุตรวอนขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าว เนื่องจากเกิดมามี 2 เพศ ตอนอายุได้ 2 ปี ได้รับความช่วยเหลือนำไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเลือกเพศชาย พร้อมกับปลูกถ่ายอวัยวะเพศมาโดยตลอด จนกระทั่งปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะเพศชายก็ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากต้องเวลาให้เซลล์ที่ปลูกถ่ายมีพัฒนาสร้างตนเอง และต้องผ่าตัดเสริมไปจนถึงอายุ 16 ปี ปีนี้แพทย์ได้นัดพาน้องลูกหินไปตรวจอาการอีกในวันที่ 15 กันยายนนี้ แต่ทางครอบครัวยังไม่มีเงินในการเดินทางและจ่ายค่ารักษา
ไทยรัฐ	อาการของน้องบอส - เสนอข่าว กรณีของ นายโชคชัย ทองเนื้อขาว หรือน้องบอส น.ศ.มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่โดนรับน้องโดยการให้กระโดดบ่อน้ำจนหมดสติ ทางด้าน นพ.ชุตติเดช ตาบองครักษ์ ผอ.รพ.ชลบุรี กล่าวถึงอาการของน้องว่า หายใจได้ดีขึ้น แพทย์ได้ถอดท่อช่วยหายใจ เพื่อให้ผู้ป่วยหายใจเอง และหายใจได้ดี ค่าชีพจรอื่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความดันปกติ เอกซเรย์ปอดแล้วมีแนวโน้มดีขึ้น ผลเพาะเชื้อตรวจไม่พบเชื้อ ผู้ป่วยตื่นรู้ตัวมากขึ้น พูดคุยโต้ตอบได้ดี สมองไม่มีปัญหา ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ พักฟื้นไม่เกิน 1 สัปดาห์ก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้
ไทยโพสต์ สยามรัฐ มติชนออนไลน์	ตรวจสอบโรงงานปลาร้า - เสนอข่าว จากข่าวการพบซากงูในถุงปลาร้าที่จังหวัดภูเก็ต หลังจากตรวจสอบที่มาพบว่าโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดชัยนาท ทางด้าน นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.ชัยนาท พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบสถานที่ผลิต พบว่ายังไม่ได้ขออนุญาต และกระบวนการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร จึงให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย และแนะนำให้ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP และให้ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องต่อไป
โพสต์ทูเดย์	ยกเลิกเหมาจ่ายทำฟัน - เสนอข่าว นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการ สปส. แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ สปส.มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีประกาศแนบท้าย หลักเกณฑ์สิทธิการรักษาทันตกรรมผู้ประกันตนของ สปส.ภายใต้วงเงินคนละ 900 บาท/ปี ตามที่คณะกรรมการการแพทย์เสนอมา ดังนั้น ให้ผู้ประกันตนที่ใช้บริการทันตกรรมในสถานพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วไป ซึ่งไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเครือข่ายโครงการนำร่องทำฟัน สามารถไปใช้บริการทันตกรรมได้โดยสำรองจ่ายเงินไปก่อน และสามารถยื่นเรื่องเบิกเงินกับ สปส.ได้คนละ 900 บาท/ปี
แนวหน้า	ชีวิตได้รับมือสังคมผู้สูงอายุ -เสนอข่าว น.ส. ดวงพร เองบุญพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า ระบบการดูแลผู้สูงอายุเป็นประเด็นการทำงานที่มีผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด สสส. มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุทุกคนต้องได้เข้าโรงเรียนผู้สูงอายุตลอดชีพ ผู้สูงอายุที่ป่วย พักการติดเตียง ต้องได้รับการดูแลบ้าน และที่สาธารณะต้องเอื้อให้ผู้สูงอายุมีอิสรภาพในการดำเนินชีวิต ในปี 2560 สสส. จะเชื่อมการทำงานกับกระทรวงการพัฒนาและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ระบบผู้สูงอายุมีมาตรฐานยิ่งขึ้น
เดลินิวส์	งานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน -เสนอบทความ นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เตรียมยกศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) บ้านรางกะปอน ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ให้เป็นต้นแบบความเข้มแข็งของชุมชน ดำเนินการโดย อสม. ขณะนี้มีประชากร 1.4 ล้านคน มี อสม.เฉลี่ยหมู่บ้านละ 10-15 คน ในปี 2560 มีเป้าหมายพัฒนา ศสมช. ให้มีจำนวน 6,469 แห่ง ทั่วประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์	การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ -เสนอข่าว คณะกรรมการโรคติดต่อฯขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จ.ระนอง จัดการประชุม เพื่อขับเคลื่อนพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น มีโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ สธ.จึงมุ่งหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	ร้อยเอ็ดตายมะเร็งตับ -เสนอข่าว สำนักงานสาธารณสุข จ. ร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พบอัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีสูงสุดของประเทศไทยคือ 59.2 ต่อแสนประชากร กระทรวงสาธารณสุขจึงดำเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ด้วยการตรวจ อัลตราซาวด์ ประชากรอายุ 40-75 ปีใน 27 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการทุกอำเภอ
เดลินิวส์	แม่ฮ่องสอนรณรงค์ตลาดสดน้ำซึ่ -เสนอข่าว ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หรือตลาดสายหยุด มีการจัดงานรณรงค์ตลาดสดน้ำซึ่และอาหารปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเทศบาล ประชาชน รพ.ศรีสังวาล และสสจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดขึ้น
กรมประชาสัมพันธ์	มอบแว่นสายตาฟรี -เสนอข่าว ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย และอสม.นานาชาติ ทำการตรวจสุขภาพตาพร้อมทั้งตัดประกอบแว่นสายตา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงราย 5,700 คน และมอบแว่นสายตา 10,000 อัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพธุรกิจ	ชุดตรวจฉีหนู -เสนอข่าว ศ.วันเพ็ญ รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อวิจัยผลิตแอนติบอดีพร้อมใช้สำหรับรักษาโรคฉีหนูสายพันธุ์ต่าง ๆ แทน ยาปฏิชีวนะในกรณีผู้ป่วยแพ้ยาปฏิชีวนะทั้งยังได้พัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคฉีหนูที่รวดเร็ว บ่งชี้แนวทางรักษาให้ถูกต้องทันทีที่ เทคนิคการตรวจเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ที่ก่อโรคซึ่งมากกว่า 200 สายพันธุ์โดยการตรวจหาโปรตีนสำคัญของเชื้อตั้งแต่เริ่มมีอาการ ใช้เวลาวินิจฉัยเพียง 2 ชั่วโมง
เดลินิวส์	84พรรษาฯ โรงพยาบาลเพื่อคนกรุงเทพ -เสนอข่าว กรุงเทพมหานครเตรียมดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล 84 พรรษามหาราช กรุงเทพมหานคร หรือโรงพยาบาลคลองสามวา หลังจากที่ได้รับบริจาคที่ดินจากประชาชนเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างออกแบบระบบทั้งหมด มีขนาด 200 เตียง รองรับบริการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวา สายไหม บางเขน คันนายาว หนองจอก และเขตมีนบุรี คาดว่าจะใช้ระยะเวลาสร้างประมาณ 2 ปี
ไทยรัฐ	ไมล์เซอร์ทำให้เด็กตาบอด -เสนอข่าว อเมริกันประกาศเตือนให้ระวังเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ที่เอาไมล์เซอร์มาเล่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ตาบอดได้ต้องไปหาหมอรักษามา 4 รายแล้ว จะมีอาการเสียการมองเห็นและเกิดจุดบอดหลังจากที่มองส่วนลำแสงเลเซอร์สีเขียวหรือสีแดงไม่กี่ชั่วโมง ผู้ปกครองควรระวังไม่ให้ลูกหลาน อายุไม่ถึง 14 ปีชื่อของเหล่านี้มาเล่น กระทั่งผู้ใหญ่ควรจะใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะเคยมีบาดเจ็บจากการส่องดูลำแสงจนเลือดตกในตา